

สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563¹

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครonavirus 19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกและประเทศไทย เนื่องจากทำให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวถดถอยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะการออกมาตรการมาบังคับใช้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งสามารถลำดับเหตุการณ์สำคัญและมาตรการที่ประเทศไทยได้ออกมาบังคับใช้เกี่ยวกับ coronavirus 19 ดังนี้

เดือนมกราคม 2563 - รัฐบาลจีนประกาศระงับบริษัทนำเที่ยวดำเนินกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - WHO ประกาศตั้งชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างเป็นทางการว่า “COVID - 19”

- กระทรวงสาธารณสุขไทยประกาศให้ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โรคโควิด 19” เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เดือนมีนาคม 2563 - WHO ประกาศให้ COVID - 19 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ที่ระบาดทั่วโลก

- ทางกรไทยประกาศยกเลิก VOA นักท่องเที่ยวจีน และอีก 17 ประเทศ

- ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (มีผลในวันที่ 26 มีนาคม 2563)

เดือนเมษายน 2563 - รัฐบาลไทยประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในยามวิกาลทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)

เดือนพฤษภาคม 2563 - ศบค.เริ่มบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 1

- ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

- ศบค.เริ่มบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2

- คณะรัฐมนตรีมีมติต่อพรก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน มีกำหนดสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

เดือนมิถุนายน 2563 - ศบค.เริ่มบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3

- ศบค.เริ่มบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4

- คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

- โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว 2 โครงการ ดังนี้ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการกำลังใจ

¹ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนมีนาคม 2563 และสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนมิถุนายน 2563, https://www.mots.go.th/download/article/article_20200428141351.pdf และ https://www.mots.go.th/download/article/article_20200729155418.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563).

สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวน 6.69 ล้านคน หดตัวร้อยละ 38.01 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 0.33 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 40.39 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศรัสเซีย มาเลเซีย ลาว จีน และเยอรมนี ตามลำดับ ในขณะที่อัตราการหดตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 5 อันดับแรกเดือนมีนาคม 2563 ประกอบไปด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก (ยูเออี) คูเวต ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน และจีน ตามลำดับ

สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ

ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สะสมจำนวนทั้งสิ้น 24.10 ล้านคน - ครั้ง หดตัวร้อยละ 29.52 มีรายได้สะสมจากการท่องเที่ยว 0.18 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 33.65 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีอัตราจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยหดตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนองบัวลำภู และปทุมธานี ตามลำดับ

ประเด็นความท้าทายด้านการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน

- มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้แก่พนักงานลูกจ้างรายวัน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบการ

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการระบาดรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดการระบาดไปทั่วโลก กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic)

- การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ปิดกั้นพรมแดนและลดการเดินทางระหว่างประเทศ กระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการให้บริการของสายการบินที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2563 การระบาดของโรค COVID - 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างไปนอกพื้นที่ประเทศจีน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากและได้เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทำให้ต้องมีการลดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดยลำดับเวลาที่ชัดเจนมาจากการที่ทางการจีนประกาศปิดเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างเมืองอู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ และเป็นเมืองที่มีความสำคัญในระบบโลจิสติกส์ของประเทศจีน และตามมาด้วยการประกาศปิดพรมแดนในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก เมื่อประชากรโลกหยุดการเคลื่อนย้าย ผลกระทบจึงเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้คาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไว้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาจลดลง 20-30% ในปี 2563 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงอยู่ที่ระหว่าง 3 - 4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มธุรกิจกิจการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และประมาณ 80% ของธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ในส่วนของประเทศไทย ภาครัฐได้มีมาตรการลดการเดินทางของประชากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ซึ่งจะทำให้การหยุดชดเชยในช่วงเวลาอื่นเป็นการทดแทนเพื่อลดการเดินทางกลับบ้านของประชากรภายในประเทศ และมีมาตรการยกเลิกการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival; VOA) 18 ประเทศและ 1 เขตเศรษฐกิจ รวมถึงการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Free) ของประเทศมีความเสี่ยงสูง 3 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮองกง และอิตาลี โดยประกาศใช้ตั้งแต่ 13 มีนาคม - 30 กันยายน 2563 ส่งผลให้มีการลดเที่ยวบินของบริษัทสายการบินที่มีเส้นทางการบินในภูมิภาคที่มีการระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1.48 แสนเที่ยวบิน คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 31 ล้านที่นั่ง ซึ่งการยกเลิกเที่ยวบินยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ ที่หยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราว รวมถึงการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถคืนให้ได้เต็มจำนวน นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ลดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการใกล้ชิดของประชากรหมู่มา ลดการเดินทางเคลื่อนย้ายของประชาชนวันละระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่น จะสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองได้ดีที่สุด

สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2563) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยสะสมจำนวน 6.70 ล้านคน หดตัวร้อยละ 66.15 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 0.33 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 65.15 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563

สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ

ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสะสมจำนวนทั้งสิ้น 28.33 ล้านคน-ครั้ง หดตัวร้อยละ 63.07 มีรายได้สะสมจากการท่องเที่ยว 0.21 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 61.16 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครราชสีมา ตามลำดับ

ประเด็นความท้าทายด้านการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน

- ทิศทางการท่องเที่ยวในระดับโลกเริ่มส่งสัญญาณบวกจากการผ่อนปรนมาตรการปิดกั้นพรมแดน
- มาตรการผ่อนปรนในประเทศระยะที่ 3 - 5 อนุญาตให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการแบบมีเงื่อนไข และอนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัด รวมถึงการยกเลิกการห้ามออกนอกเคสสถานในช่วงเวลาที่กำหนด
- มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการเที่ยวปันสุข 2 แพ็คเกจ ประกอบไปด้วยเราเที่ยวด้วยกัน สำหรับบุคคลทั่วไป และกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ อสม./รพสต./ออสส.

ปัจจัยเสี่ยง

- การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก
- ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปิดกั้นพรมแดน และยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้นเท่านั้น เห็นได้อย่างชัดเจนในเชิงจำนวนนักท่องเที่ยว
- ในประเทศไทยธุรกิจการท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถทำได้ในเดือนมิถุนายน 2563 และต่อเนื่องไปถึงเดือนกรกฎาคม 2563

สถานการณ์โรค COVID-19 กับทิศทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวโลก

เดือนมิถุนายน 2563 การระบาดของโรค COVID-19 ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคม 2563 มีการระบาดที่รุนแรงในภูมิภาคอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และยุโรป ซึ่งพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามทั่วโลกได้ดำเนินมาตรการผ่อนคลายนการล็อกดาวน์เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรค COVID-19 ในรายงาน World Economic Outlook เดือนมิถุนายน 2563 ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของทั้งโลก ในปี 2563 จะหดตัวร้อยละ 4.9 และจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2564 โดยเสนอกรอบการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง การให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจและประชาชนยังเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นเรื่องเร่งด่วน ผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาความตึงเครียดทางการค้าและเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์การระบาดของโรค COVID-19

รายงาน Global Economic Prospects เดือนมิถุนายน 2563 ของธนาคารโลก (World Bank) ได้คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของทั้งโลกในปี 2563 จะหดตัวร้อยละ 5.2 จากเดิมที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะเปราะบางผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึ้น สร้างผลกระทบต่อเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการเดินทางระหว่างประเทศ ที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบจำนวนนักท่องเที่ยวหดตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 และจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์หดตัวกว่าร้อยละ 70

รายงาน World Tourism Barometer ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้รายงานผลกระทบการท่องเที่ยวจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยช่วงต้นปีที่มีการระบาดหนักส่งผลให้มีการปิดการเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศหายไปกว่าร้อยละ 97 ในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของธนาคารโลก อย่างไรก็ตามองค์การการท่องเที่ยวโลกมีความพยายามที่จะผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถกลับมาดำเนินการได้ โดยแสดงให้เห็นว่าทิศทางในเชิงบวกจากจุดหมายปลายทางทั่วโลกเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางระหว่างประเทศแม้จะมีข้อจำกัดในเชิงสาธารณสุขที่การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงอยู่โดยผลักดันให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่การท่องเที่ยวกำลังเริ่มต้นใหม่

โดยสรุปจากสถานการณ์โรค COVID-19 ทิศทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโลก แสดงให้เห็นว่าถึงแม้การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีอยู่ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แต่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน และผลกระทบจากการระบาดของโรคยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไรความเสียหายยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้น ดังนั้น ก้าวต่อไปของการแก้ไขปัญหาคือการหาทางออกร่วมกันระหว่างความสมดุลของความมั่นคงทางสุขภาพและสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับระดับฐานรากเป็นสำคัญ

ทิศทางเศรษฐกิจอาเซียนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย

ทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจากรายงานเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรค COVID-19 ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Policy Brief) พบว่าจากภาวะการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อห่วงโซ่อุปทานปัจจัยการผลิต เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในภาวะไม่ปกติ ดังนั้นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะการรักษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนดำเนินต่อไปได้ แสดงให้เห็นว่าทิศทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนยังคงมาจากเปิดตลาดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยไม่ละเลยความมั่นคงทางสุขภาพ จากการประชุม AEM Meeting on COVID-19 Responses

ในมุมมองของประเทศไทยผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ได้สร้างผลกระทบ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวหยุดนิ่งมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 สถานการณ์การระบาดของโรคภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นตามลำดับจากการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งรวมถึงภาคการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเปิดให้บริการได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความมั่นคงทางสุขภาพที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวรักษาความสะอาด ใส่หน้ากากปิดปากและเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกับเก็บประวัติการเดินทางของนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ซึ่งยังคงเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ภาครัฐจัดทำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดทำโครงการ “เที่ยวปันสุขฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม โดยแบ่งออกเป็น 2 แพคเกจ ดังนี้

เราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการสำหรับประชาชนทั่วไป โดยจะสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก/สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว/สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

กำลังใจ เป็นโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่ อสม./รพสต./อสส. สนับสนุนเงินไม่เกิน 2,000 บาท มีระยะเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้